



Title :	มพล. จัดโครงการต้นกล้าของแผ่นดิน หนุนเด็กชาวเขามมีโอกาสทางการศึกษา
Subject Heading 1 :	
Subject Heading 2 :	
Source :	ท้องถิ่นนิวส์
Date :	ปีที่ 7 ฉบับที่ 147 ประจำออกหลังเดือนมิถุนายน 2559

มพล. จัดโครงการต้นกล้าของแผ่นดิน หนุนเด็กชาวเขามมีโอกาสทางการศึกษา

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเร็วๆ นี้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มพล.) โดย ส่วนพัฒนานักศึกษา ร่วมกับ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 32 จัด โครงการต้นกล้าของแผ่นดิน ประจำปี 2559 โดยดำเนินงานตามแนวพระราชดำริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการส่งเสริมการศึกษาให้กับเด็กไทยที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร ซึ่งทาง มพล. ได้จัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 9 แล้ว ด้วยเล็งเห็นความสำคัญในการขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กในพื้นที่ห่างไกล โดยผู้เข้าร่วมโครงการเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษา จากโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในพื้นที่จังหวัดเชียงราย จำนวน 7 แห่ง รวม 140 คน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเด็กชาวเขา มาร่วมกันทำกิจกรรมในระยะเวลา 4 วัน ประกอบไปด้วยกิจกรรมหลากหลายด้าน เช่น ห้องเรียนวิทยาศาสตร์เสริมการเรียนรู้ วิชาการบูรณาการ ภาษาพาเพลิน นิทานสอนใจ และกลุ่มสัมพันธ์ เพื่อเป็นการเสริมสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กมีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน และเห็นความสำคัญของการศึกษาต่อนอกจากนี้ยังเป็นการฝึกประสบการณ์การทำงานของเหล่านักศึกษาที่มาเป็นที่เลี้ยงให้กับน้องๆ ในโครงการ ได้นำความรู้มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม

รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี มพล. กล่าวในพิธีเปิดโครงการว่า นอกจากการสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กเห็นความสำคัญของการศึกษาแล้ว ในกิจกรรมยังได้สอดแทรกความรู้รักสามัคคี ความมีระเบียบวินัย และค่านิยมอันดีของความเป็นไทย เพื่อปลูกฝังให้ต้นกล้าของชาติเหล่านี้เติบโตขึ้นทั้งในด้านความรู้และเป็นคนดีของสังคม

“เมื่อถามเด็กๆ ว่าโตขึ้นอยากจะเป็นอะไร หลายคนยังไม่รู้คำตอบของตัวเอง เมื่อ



Title :	มฟล. จัดโครงการต้นกล้าของแผ่นดิน นานนเด็กชาวเขามมีโอกาสทางการศึกษา
Subject Heading 1 :	
Subject Heading 2 :	
Source :	ท้องถิ่นนิวส์
Date :	ปีที่ 7 ฉบับที่ 147 ประจำปีที่ ๒ หลัง เดือนมิถุนายน 2559

หน้า 10.



ได้มาเข้าค่ายครั้งนี้ ได้มาเจอพี่ๆ นักศึกษา เจอครูอาจารย์ อาจได้ความรู้ความคิดกลับไปบอกพ่อแม่ว่าอยากเป็นอะไร อยากเรียนอะไร การจัดการต้นกล้าของแผ่นดิน เราคาดหวังอยากให้พวกเขาตอบตัวเองได้ว่า เขาอยากเป็นคนดี อยากรับใช้บ้านเมือง ไม่ว่าจะเขาจะเป็นครู ตำรวจ หมอ พยาบาล เมื่อฝันแล้วก็ต้องตั้งใจทำตามความฝันให้สำเร็จ เด็กทุกคนที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้ มาด้วยความรักความหวังดีของคุณครูที่ปรารถนาให้เขามีอนาคตที่ดี ซึ่งเป็นหน้าที่ของผู้ใหญ่อย่างเราที่ต้องสนับสนุนและช่วยให้เขาสามารถเดินตามความฝันได้ สิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องให้แก่เขาก็คือโอกาสทางการศึกษา” อธิการบดี มฟล. กล่าว